

ด่วนมาก

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ ๖ ๕๕๘๕



ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก กระทรวงมหาดไทยว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ กับหน่วยงานในประเด็นการเตรียมแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ โดยให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับชุมชนในพื้นที่โดยอาจพิจารณานำงบประมาณของท้องถิ่นมาร่วมดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการข้างต้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการตรวจสอบเส้นทางสัญจรในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ และควรให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ทั้งนี้ ในการจัดทำภารกิจดังกล่าวขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดำเนินการเป็นลำดับแรกด้วย และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ในรูปแบบ Excel ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง Kpt_uttlocal@outlook.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบ และรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงาน ฯ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนด้วยเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิทร เกิดกล้า)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๑๖

ข้อสั่งการของนายรัฐมนตรี ๘ ส.ค. ๖๐

